



TỈNH BẮC NINH:

Mở rộng bao phủ BHYT tới các nhóm yếu thế

MINH ĐỨC

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có trên 1,45 triệu người tham gia BHYT, bằng 95,55% dân số. Có được kết quả này là do BHXH tỉnh đã tham mưu, xây dựng được nhiều cơ chế đặc thù hỗ trợ từ ngân sách địa phương để các nhóm yếu thế có BHYT.

100% người cận nghèo, người cao tuổi có BHYT

Theo quy định của Luật BHYT, một số nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng BHYT. Trong đó, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 70%; HSSV được hỗ trợ 30%; hộ

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30%.

Quy định là vậy, nhưng trong thực tế, do nhận thức về BHYT cũng như các hạn chế về thu nhập khiến một số người "ngại" bỏ ra phần tiền tự đóng, việc thực hiện BHYT với các nhóm này vẫn gặp khó khăn. Những năm đầu thực hiện quy định này, tại nhiều địa phương, tỷ lệ người thuộc hộ cận nghèo; hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT khá thấp. Với HSSV, tỷ lệ tham gia cao hơn, song cũng chưa đạt tỷ lệ 100%.

Trong bối cảnh chung đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã sớm tham mưu xây dựng cơ chế huy động ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng nói trên tham gia BHYT. Đặc biệt, từ năm 2015- năm đầu tiên thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật BHYT- nhóm cận nghèo đã được đảm bảo tham gia BHYT với tỷ lệ 100%. Kết quả này liên tục được duy trì bền vững cho đến nay. Đến năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 9.884 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, còn năm 2023 con số này là 8.539 người.

Không chỉ tiên phong trong việc huy động nguồn hỗ trợ thêm để 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, Bắc Ninh còn là một trong số ít địa phương đang xây dựng được cơ chế hỗ trợ BHYT toàn diện cho các nhóm yếu thế khác.

Theo quy định của Luật, chỉ người trên 80 tuổi mới thuộc diện được NSNN hỗ trợ 100% BHYT; khoảng trống BHYT còn lại với nhóm người từ 60-80 tuổi tại các địa phương là rất lớn (trừ nhóm người cao tuổi đang có lương hưu, được cấp thẻ BHYT từ

nguồn của quỹ BHXH, thuộc nhóm được cơ quan BHXH đóng BHYT). Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh đã sớm trích ngân sách tỉnh hỗ trợ nhóm người từ 65-80 tuổi tham gia BHYT với mức hỗ trợ 100% (năm 2022 có khoảng 39.000 được hỗ trợ). Đặc biệt hơn, từ năm 2024, tỉnh đã mở rộng nhóm tuổi được hỗ trợ là từ 60-80 tuổi; mức hỗ trợ cũng là 100%. Tổng số người thuộc nhóm này được hỗ trợ theo chính sách mới của HĐND, UBND tỉnh lên tới 39.338 người. Với cơ chế này, Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đạt bao phủ BHYT tới 100% người cao tuổi.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Theo dõi quá trình phát triển BHXH, BHYT tại Bắc Ninh từ nhiều năm gần đây, có thể thấy, BHXH tỉnh rất chủ động tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế hỗ trợ các nhóm yếu thế tham gia. Các chính sách hỗ trợ của Bắc Ninh thường “đi trước” và tỷ lệ hỗ trợ luôn ở mức khá cao.

Ngoài nhóm cận nghèo và nhóm người cao tuổi được hỗ trợ 100% BHYT từ ngân sách tỉnh, còn phải kể đến nhiều nhóm khác hiện cũng đang được hỗ trợ 100% mức đóng như nhóm cựu quân nhân nhập ngũ từ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989, nhóm mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, công an xã, thị trấn bán chuyên

trách, bảo vệ dân phố, tổ dân phòng tự quản. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang hỗ trợ 50% mức đóng BHYT với công nhân thu gom rác, người chức sắc tu hành đang sinh sống trên địa bàn.

Theo thống kê, trong năm 2023, tổng cộng đã có khoảng 54.790 người thuộc các nhóm đối tượng nói trên được ngân sách tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tham gia BHYT với trên 45 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, việc liên tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ tham gia BHYT đã góp phần không nhỏ giúp Bắc Ninh sớm đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, hiện đạt tỷ lệ bao phủ 95,55% dân số, tương ứng với trên 1,45 triệu người tham gia. Trong đó, tính riêng năm 2023, các nhóm thuộc diện được NSNN hỗ trợ đóng và có sự hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương là 286.495 người, chiếm khoảng 19,73% tổng số người đang tham gia BHYT trên địa bàn.

Dù chưa được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương, nhưng thời gian qua công tác BHYT HSSV ở Bắc Ninh luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, do đó kết quả đạt được luôn xếp trong top đầu cả nước. Hằng năm, 100% số trường học trên toàn tỉnh tích cực tham gia BHYT; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng dần qua các

năm. Nếu như năm học 2009, toàn tỉnh mới chỉ có 50,1% số HSSV tham gia BHYT, thì đến năm học 2015 đã đạt 98,82%. Từ năm 2020, Bắc Ninh luôn duy trì tỷ lệ HSSV có BHYT đạt trên 99% và năm 2023, lần đầu tiên Bắc Ninh đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Với nhóm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, dù số lượng không nhiều, nhưng cơ quan BHXH vẫn tích cực tuyên truyền để vận động nhóm này tham gia. Bà Hoàng Thị Minh Hòa-Trưởng phòng quản lý Thu- sổ, thẻ (BHXH tỉnh Bắc Ninh) cho biết, để tiếp tục duy trì bền vững tỷ lệ bao phủ BHYT, hiện BHXH tỉnh Bắc Ninh đang trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ các nhóm còn lại tham BHYT. Trong đó, sẽ tham mưu hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho thành viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Có thể thấy, cùng với các thành tựu phát triển kinh tế, tăng trưởng công nghiệp mạnh trong những năm gần đây, Bắc Ninh đang duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh, nhất là chính sách BHYT. Bằng các cơ chế hỗ trợ tham gia BHYT mang tính đặc thù, ưu đãi từ ngân sách địa phương, Bắc Ninh đang thể hiện rõ quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển. □



Vận động người dân tham gia BHYT